



ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณทริก-ยอดมน

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และประชาชน ต่อร่างแผนการอนุรักษ์ และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณทริก-ยอดมน
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณทริก-ยอดมน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำร่างแผนการอนุรักษ์ และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณทริก-ยอดมน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณทริก-ยอดมน ซึ่งแผนประกอบด้วย แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามหลักวิชาการ การกำจัดดูแลการใช้พื้นที่รวมถึงการกำหนดเขตการจัดการในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่การขยายหรือการเบิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อให้ร่างแผนการอนุรักษ์ และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณทริก-ยอดมน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อคิดเห็นอื่น ๆ จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ น. ณ ศาลาภูมิไพร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณทริก-ยอดมน หมู่ ๑๔ บ้านเจริญชัย ตำบลคอแลน อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้ประกาศเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ www.dnp.go.th เว็บไซต์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) <http://dnp9ubon.com/> หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างแผนฯ ดังกล่าว สามารถให้ข้อคิดเห็น ประเด็นต่าง ๆ ได้ ทางเฟสบุ๊ก “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณทริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี” ทางโทรศัพท์ ๐๘๖-๘๖๘๑๑๑๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอัศนัย นิลพุดซา)

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณทริก-ยอดมน

การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
เกี่ยวกับร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูนทริก-ยอดมน

พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๑. เหตุผลและความจำเป็น

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก หน้า ๑๐๔ โดยมาตรา ๕๒ กำหนดให้มีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความเห็นชอบ เพื่อประโยชน์ในสการคุ้มครอง บำรุง ดูแล รักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูนทริก-ยอดมน และตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ให้นำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่ การขยาย หรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูนทริก-ยอดมน จึงได้จัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูนทริก-ยอดมนพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๘๐) นโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อสงวน คุ้มครอง อนุรักษ์ สัตว์ป่า โดยให้มีการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครอง การจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งปัญหาที่ทำกิน การป้องกันและปราบปรามการประทำผิดกฎหมายด้านป่าไม้

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูนทริก-ยอดมนพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ตามความในมาตรา ๕๒ วรรค ๒ แห่งราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่ การขยาย หรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. สารสำคัญ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๙.๘/ว ๒๗๙๙ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยในขั้นตอนที่ ๑ การแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละแห่งจำนวนไม่เกิน ๑๕ คน โดยมีหน้าที่และอำนาจ ในการจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า, จัดทำรายงานสความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานการจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้คณะกรรมการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า, ประสานงานหรือจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของการรับฟังความคิดเห็น ประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔. ผู้ดำเนินการ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูธร-ยอดม่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)

๕. วัน เวลา สถานที่ดำเนินการ

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาภูมิไพร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูธร-ยอดม่น

๖. ขั้นตอนการดำเนินการ

- จัดทำหนังสือเชิญประชุม
- ประกาศเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ www.dnp.go.th เว็บไซต์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) <http://dnp@ubon.com/>

- ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูธร-ยอดม่น ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่าการอำเภอภูธร ที่ว่าการอำเภอสรินธร ที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องถิ่น

- ดำเนินการจัดประชุมเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ตามวัน เวลา และสถานที่ (ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-๑๙))

- ปิดประกาศผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน

- สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๘. ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูธร-ยอดม่น มีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูธร-ยอดม่นพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ในการจัดการให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

๒. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูธร-ยอดม่น และชุมชนใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เพื่อคนรุ่นต่อไปได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน